



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฉบับที่ ๐๑๓/๒๕๕๕

เรื่อง แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘.๒ กำหนดให้การลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การลาออกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ดังนี้

๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาใดๆ จะต้องดำเนินการยื่นคำขอทั่วไป (มช. ๑๙ บว.) โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรืออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระระดับปริญญาโท (กรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอกให้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) ผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำส่วนงาน มายังบัณฑิตวิทยาลัย โดยระบุเหตุผลในการขอลาออกอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ จะต้องยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาไม่เกินวันสุดท้ายของวันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ประจำภาคการศึกษานั้นๆ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒. กรณีที่นักศึกษายื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาหลังกำหนดวันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษานั้นๆ บัณฑิตวิทยาลัยจะยังไม่เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการขอลาออก จนกว่ามหาวิทยาลัยจะประกาศผลการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษานั้นๆ

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้นักศึกษาต้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาหลังกำหนดวันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W ให้นักศึกษาดำเนินการเสนอเรื่องตามขั้นตอน พร้อมระบุเหตุผลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นรายชื่อ ไป

โดยระหว่างที่รอการอนุมัติให้ลาออกนั้น นักศึกษายังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาและต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒนเนสก์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย